

Số: 08-TB/2022/BQT-G
V/v Tiếp nhận bộ trò chơi

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

Lời đầu tiên, Ban Quản Trị Tòa nhà Sunrise Riverside - Lô G (BQT) xin gửi lời chào trân trọng và kính chúc sức khỏe đến tất cả Quý Cư dân. BQT thông tin đến Quý Cư dân nội dung như sau:

Vừa qua BQT Tòa nhà đã lên kế hoạch, phương án cải tạo phòng sinh hoạt cộng đồng (SHCD) để phục vụ các hoạt động cộng đồng và được rất nhiều sự ủng hộ từ Cư dân, đặc biệt trong đó chú trọng ưu tiên cho trẻ em, các bé thiếu nhi có nơi vui chơi giải trí.

Đối với phương án này, BQT Tòa Nhà đã kêu gọi Chủ Đầu Tư Novaland (CĐT) cân nhắc và xem xét các hình thức hỗ trợ cho Cư dân về vật tư hoặc kinh phí để thực hiện. Và CĐT sau khi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của BQT, đã tài trợ một bộ trò chơi liên hoàn (như hình) về cho tòa nhà sử dụng với mục đích nâng cao phát triển, tiện ích phục vụ cộng đồng. Sự hỗ trợ này của CĐT là hoàn toàn miễn phí, Tòa nhà chỉ tốn chi phí vận chuyển và lắp đặt... tại vị trí thích hợp trong khu vực công cộng để phục vụ Cư dân cũng như các bé thiếu nhi. Trong quá trình sử dụng, nếu có hư hao phát sinh thì CĐT hoàn toàn không truy cứu trách nhiệm và tòa nhà sẽ không phải bồi hoàn.

BQT Tòa nhà đã thống nhất trích một phần "Quỹ kết dư" để cải tạo sơ bộ phòng SHCD cho phù hợp với bộ trò chơi này phục vụ Cư dân và các bé bao gồm: 03 (ba) máy lạnh 2HP, đèn, dán tường, trang trí phù hợp, mua thêm bánh mở rộng diện tích, xốp lót sàn, thanh toán vận chuyển, lắp đặt và sơn mới,... Tổng chi phí dự kiến khoản 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng). Các chi phí nếu có phát sinh trong quá trình cải tạo sẽ được cập nhật thêm trong thông báo sau. BQT hoan nghênh tất cả Cư dân có chuyên môn cùng giám sát hoặc hỗ trợ BQT hoàn thiện công tác này với chi phí thấp nhất. (Theo tìm hiểu thực tế trên thị trường để trang trí và lắp đặt bộ trò chơi hoàn chỉnh có giá trị không dưới 700.000.000 VNĐ).

Vậy bằng thông báo này, trong vòng 10 ngày làm việc khi phát thông báo đến tất cả Cư dân và niêm yết các sảnh, nếu không có ý kiến phản đối thì BQT sẽ tiến hành thủ tục để mua sắm triển khai các bước tiếp theo. Mọi sự góp ý (nếu có) xin viết rõ vào phiếu yêu cầu có sẵn ở các sảnh lễ tân và gửi trực tiếp cho BQT. Chi phí cụ thể cho từng hạng mục sẽ có hóa đơn chứng từ rõ ràng, sẽ được tòa nhà liệt kê và thông báo công khai đến toàn thể Quý Cư dân. BQT thân mời Quý Cư dân cùng tham gia giám sát mọi hoạt động.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cư dân TN;
- CĐT Nova Riverside;
- Niêm yết các sảnh;
- Lưu: BQT, BQL;

TM. BAN QUẢN TRỊ

Trưởng ban



Huỳnh Hữu Phương